

บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าหลังอีซีบียังคงผ่อนคลายนโยบายตามคาด,ตลาดจับตาดบ.เฟด

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าลงหลังการประชุมธนาคารกลางยุโรป(อีซีบี) วานนี้ ยังมีการผ่อนคลายนโยบายต่อไปตามคาด

*ดีลเลอร์ ระบุว่า ตลาดกลับมาให้น้ำหนักกับแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ของธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) อีกครั้ง ซึ่งจะกดดันสกุลเงินต่างๆ ให้อ่อนค่าลงในช่วงสั้น โดยมองแนวรับวันนี้ที่ 35.70 และแนวต้านที่ 35.60

*ดอลลาร์แข็งค่าเมื่อเทียบกับเยนและยูโรในช่วงเช้าวันนี้ที่ตลาดเอเชีย เนื่องจากยูโรร่วงลงเมื่อคืนนี้ หลังอีซีบีตัดสินใจขยายโครงการซื้อพันธบัตร แต่ได้ปรับลดวงเงินในโครงการดังกล่าว

*อีซีบีเปิดเผยวานนี้ว่า จะปรับลดวงเงินในโครงการซื้อสินทรัพย์ประจำเดือนลงสู่ 6.0 หมื่นล้านยูโรในเดือนเม.ย.ปีหน้า จาก 8.0 หมื่นล้านยูโรในขณะนี้ โดยยูโรแข็งค่าแตะระดับสูงสุดในรอบเกือบ 1 เดือนในช่วงสั้นๆ เนื่องจากตลาดมองว่า นั่นเป็นการปรับลดนโยบายรูปแบบหนึ่ง

*แต่ยูโรก็ร่วงลงอย่างรวดเร็ว เมื่ออีซีบีตัดสินใจขยายระยะเวลาของโครงการซื้อพันธบัตร จากเดือนมี.ค.ปีหน้าไปเป็นเดือนธ.ค.ปีหน้า และได้ขยายวงเงินในการซื้อพันธบัตรระยะสั้น โดยอีซีบียังระบุว่า สงวนสิทธิที่จะเพิ่มขนาดของโครงการซื้อสินทรัพย์ดังกล่าวอีกครั้ง

*ตลาดหันมาสนใจการประชุมเฟดในสัปดาห์หน้า โดยตลาดได้ปรับตัวรับความเป็นไปได้ที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้าแล้ว และขณะนี้ ตลาดสนใจว่า เฟดจะส่งสัญญาณคุมเข้มนโยบายการเงินเพิ่มเติมในปีหน้าหรือไม่

*เมื่อวาน นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 1.06 พันล้านบาท ขณะที่ซื้อสุทธิตราสารหนี้ไทยทุกช่วงอายุ 604.45 ล้านบาท แต่ถ้านับเฉพาะตราสารหนี้อายุเกินกว่า 1 ปีขึ้นไป ซื้อสุทธิ 107.56 ล้านบาท

*08.45 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 35.656/669 จาก 35.591 เมื่อวาน

*บาท/ยูโร อยู่ที่ 38.077/091 จาก 38.077 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 114.42/46 จาก 114.01 เมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.0607/10 จาก 1.0615 เมื่อวาน

"ตลาดก็คงกลับมาโฟกัสเรื่องของดอกเบี้ยเฟดในสัปดาห์หน้า ก็จะกดดันสกุลเงินอื่นๆ ในช่วงนี้บ้าง คือตลาดมองว่ารอบนี้คงขึ้นอยู่แล้ว แต่คงรอดูสัญญาณว่า dot plot ในปีหน้าจะเปลี่ยนไปยังไง" ดีลเลอร์ กล่าว

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับคำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้